

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.ตั้งลงภาคใต้ ถกสวนปาล์ม๗จว.วางแนวลดต้นทุน
๒. เกษตรฯ โดย สศก. ลงใต้ ตั้งโต๊ะหารือ เกษตรกรสวนปาล์ม ๗ จังหวัด
จับตาหาแนวทางลดต้นทุน
๓. ปีติพงศ์ตั้งกก.สอบซื้อขาย
๔. สั่งสอบพุงราคาขาย
๕. ทึ่งเกษตรผุดโรดแม่เปิน
๖. ปีติพงศ์โชว์หนังตัวอย่างกัญน้ำกระตุนศก.รัฐบาล
๗. เกษตรฯขงกรม.หามาตรการพุงราคาไข่ไก่
๘. เกาะข่าวเกษตร
๙. สนับสนุน๒๔จังหวัดจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๑๐. อ.ส.ค.รูกอาหารโคนม
๑๑. ชาวนาเฮรัฐคินความสุขอีกรอบ ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์-
ปุ๋ย-ค่าเช่านา
๑๒. กำแพงเพชรโยยรายได้๗,๖๐๐ล้าน ขึ้นแท่นฮับมันสำปะหลังภาคเหนือ
๑๓. จ่อเลิกนำเข้าแม่ไก่เสรี
๑๔. ขอคชก.๕๐๐ล้ารนแก้ไขราคาตก
๑๕. เอ็กบอร์ดถกแก้ไขไก่ลันตลาด
๑๖. คาดระบายข้าวลือต๒ได้๗๐%
๑๗. ภาพข่าว: แพะแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า
ไทยโพสต์

มติชน

ข่าวสด

ไทยรัฐ

ฐานเศรษฐกิจ

กรุงเทพธุรกิจ

เดลินิวส์

เดลินิวส์

ข่าวสด

ประชาชาติธุรกิจ

ประชาชาติธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

ฐานเศรษฐกิจ

มติชน

มติชน

ประชาชาติธุรกิจ

สศก.ดึงลงภาคใต้ ถกสวนปาล์ม 7 จว. วางแนวลดต้นทุน

นายเลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมหาหรือหาแนวทางร่วมกันในคำนวณต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง พัทลุง ชุมพร และตรัง

สำหรับการหาหรือในการประชุมครั้งนี้ พบว่า โครงสร้างต้นทุนทั้งหมดมากกว่า ร้อยละ 40 คือ ค่าปุ๋ย และมากกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าแรงงาน ซึ่งปุ๋ยนับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตของเกษตรกร ดังนั้น แนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาเรื่องราคาปุ๋ย ประกอบกับปัจจุบันราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

“ดังนั้น ต้นทุนปุ๋ยเคมีจึงควรจะลดลงด้วยตามสัดส่วนของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม อำนาจในการพิจารณานั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน” เลขาธิการ สศก.กล่าวทิ้งท้าย

เกษตรฯ โดย สศก. ลงใต้ ตั้งโต๊ะหารือ เกษตรกรสวนปาล์ม 7 จังหวัด จับตาเล็งแนวทางลดต้นทุน

กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. จัดทีมลงพื้นที่ภาคใต้ ทหารเรือเกษตรกรชาวสวนปาล์มในแหล่งผลิตสำคัญรวม 7 จังหวัด ระบุ โครงสร้างต้นทุนทั้งหมดกว่า ร้อยละ 40 คือ ค่าปุ๋ย รองลงมาคือค่าแรงงาน พร้อมเล็งแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่เกษตรกร

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมหารือหาแนวทางร่วมกันในคำนวณต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้หารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง พังงา ชุมพร และตรัง สำหรับการหารือในการประชุมครั้งนี้พบว่า โครงสร้างต้นทุนทั้งหมดมากกว่า ร้อยละ 40 คือ ค่าปุ๋ย และมากกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าแรงงาน ซึ่งปุ๋ยนับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตของเกษตรกร ดังนั้น แนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาเรื่องราคาปุ๋ย ประกอบกับปัจจุบันราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

“ดังนั้น ต้นทุนปุ๋ยเคมีจึงควรจะลดลงด้วยตามสัดส่วนของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามอำนาจในการพิจารณานั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน” เลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้าย

ปีติพงศ์'ตั้งกก.สอบซื้อขาย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 277/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีรายงานที่ปรากฏว่าการบริหารจัดการโครงการสร้างมูลก้นก้นชน รักษาเสถียรภาพราคาขององค์การสวนยางชาติประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ เช่น มีกลุ่มนายทุนรับซื้อขายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร และมีการแอบอ้างรายชื่อเกษตรกรในการรับเงิน การรับซื้อขายจากสหกรณ์ชุมชนไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง องค์การสวนยางชาติการบริหารจัดการที่ดีในการขนยางเข้าโรงรมยาง และการขนส่งไปยังโรงเก็บยางทำให้เกิดความล่าช้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ไม่จ่ายเงินตามสัญญากับทางสมาคมโลจิสติกส์

นายปีติพงศ์กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในคำสั่ง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงโครงการมูลก้นก้นชน ซึ่งมีเสียงเล่าลือว่าไม่ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์อย่างแท้จริง แต่เป็นนายทุนที่ได้ประโยชน์ โดยนายฯสั่งการให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายฯ เข้าตรวจสอบ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ

สั่งสอบพยุगरาคายาง

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุตยา รุมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากรายงานที่ปรากฏ ว่าการบริหารจัดการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางขององค์การสวนยางขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน

เช่น มีกลุ่มนายทุนรับซื้อขายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและมีการแอบอ้างรายชื่อเกษตรกรในการรับเงิน การรับซื้อขายจากสหกรณ์ชุมชนไม่ถึงถึงเป็นเหตุให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง องค์การสวนยางขาดการบริหารจัดการที่ดีการขนส่งไปยังโรงเก็บยางทำให้เกิดความล่าช้า ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คณะกรรมการชุดนี้ต้องรายงานผลการตรวจสอบกลับมาที่กระทรวงภายในวันที่ 28 มี.ค.นี้

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหาร โครงการ ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลหรือเชิญบุคคล/คณะบุคคลมาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ทิ้ง! เกษตรผูกโรคแม่ป

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบในหลักการการจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการดำเนินงาน (โรคแม่ป) ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งประกอบด้วย 2 เรื่อง คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อผลผลิต แปรรูปไปจนถึงการส่งออก เพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านราคากับพ่อค้าเอกชน ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราคาเกษตรกรขายได้และราคาของผู้บริโภคแตกต่างกันมาก

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอที่ประชุมกรมเศรษฐกิจ พิจารณานอุมัติวงเงิน 38,526 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างภาคเกษตรตามโรคแม่ปของกระทรวง ซึ่งจะนำไปจัดทำโครงการ 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวใน 3 ปี วงเงิน 18,039 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพข้าวเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 2.26 ล้านไร่ เกษตรกร 236,155 ราย 2.โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วงเงิน 3,999 ล้านบาท อายุโครงการ 5 ปี เนื่องจากแต่ละปีชาวนามีความต้องการซื้อหาเมล็ดพันธุ์ข้าว 758,000 ตัน แต่ระบบการผลิตทั้งประเทศผลิตได้ประมาณ 533,000 ตัน

3.โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร ภายใต้งบประมาณรวม 1,573 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณรวบรวมข้าวเปลือกจากปี 2557 จำนวน 450,984 ตัน เป็น 948,168 ตัน และเพิ่มปริมาณการแปรรูปข้าวสารจาก 53,990 ตัน ในปี 2557 เป็น 134,055 ตัน และ 4.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันครบวงจร วงเงินงบประมาณรวม 3,099 ล้านบาท.



‘ปีติพงศ์’ โชว์หนังสือตัวอย่าง คู่มือการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล

สัมภาษณ์



ากที่รัฐบาลภายใต้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) มีภารกิจหลักใน
การปฏิรูปประเทศ พร้อมกับการจัด
ระเบียบการเมือง สังคม และกระตุ้น
เศรษฐกิจไปพร้อมๆ กันซึ่งตาม
โรดแมปของ คสช. มีเวลาเพียงไม่
ถึง 2 ปีที่จะต้องเร่งสร้างผลงานให้
เข้าตาประชาชน และเพื่อไม่ให้การ
รัฐประหารครั้งนี้ “เสียของ” ทั้งนี้
ได้ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมได้เร่ง
จัดทำแผนปฏิบัติงาน เร่งเบิกจ่าย
งบประมาณ และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้รัฐบาลทราบเป็นระยะ
เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม แต่
การดำเนินการยังเป็นไปได้ค่อนข้าง
ล่าช้า หลายฝ่ายจับจ้องถึงผลงาน
รัฐบาล

ก.เกษตรฯโชว์ผลงาน กระตุ้นศก.

“ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจ
หลักที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์
กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่ได้รับ
ตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2557 ก็ได้เริ่มทำงานหนักทันที
ล่าสุดได้ทำสรุปความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจของกระ

ทรวงเกษตรฯ(ระหว่าง 12 ก.ย.57-9
มี.ค.58) รวม 9 โครงการ มีการเบิก
จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 84,470 ล้าน
บาท

ทั้งนี้ทั้ง 9 มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
1.เพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวนา
(จ่ายเงินให้ไร่ละ 1 พันบาท ครัว
เรือนละไม่เกิน 15 ไร่ (1.5 หมื่น
บาท) 2. ชดเชยรายได้ให้ชาวสวน
ยาง เป้าหมายจ่ายเงินชดเชยให้
เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิไร่
ละ 1 พันบาท ครอบครัพละไม่เกิน
15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท) 3. สนับสนุน
สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางราย
ย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป้า
หมาย 1 แสนครัวเรือน ครอบครั
วละไม่เกิน 1 แสนบาท วงเงิน 1 หมื่น
ล้านบาท 4. การจ้างแรงงาน
เกษตรกรในงานชลประทาน เป้า
หมายเพื่อจ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อ
ให้มีรายได้ชดเชยบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการไม่สามารถทำการ
เกษตรได้จากปัญหาภัยแล้ง

5. การใช้จ่ายงบประมาณ(งาน
ก่อสร้าง)ของกรมชลประทาน 6.การ
ใช้จ่ายงบประมาณ(งานก่อสร้าง)ของ
กรมพัฒนาที่ดิน 7.ปลูกพืชฤดูแล้ง
8. โครงการช่วยเหลือพื้นที่แล้ง
ซ้ำซาก และ 9. โครงการสร้างราย

ได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ 3,052 พัน ตาบล ตำบลละ 1 ล้านบาท โดยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน แจ้าง แรงงาน และสนับสนุนความต้องการของ ชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ก๊ับหน้าเบิกจ่ายแล้ว 8.4 หมื่นล.

ทั้งนี้ตัวอย่างผลการดำเนินงาน ในมาตรการเพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาไร้ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 15 ไร่ ได้ จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 3,562 ล้านครัว เรือน คิดเป็น 96.01% จากเกษตรกรเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้ 3.71 ล้านครัว เรือน วงเงินรวม 3.88 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ 9 มี.ค.58) ส่วนที่เหลือติดเรื่อง หลักฐาน เรื่องอะไรต่างๆ ส่วนมาตรการ ชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยาง เป้าหมาย จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มี เอกสารสิทธิไร้ละ 1 พันบาท ครอบครัว ละไม่เกิน 15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท) มี เกษตรกรขึ้นทะเบียน 8.99 แสนครัวเรือน จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 7.56 แสนครัว เรือน คิดเป็น 84.11% ของครัวเรือนที่ ขึ้นทะเบียน วงเงิน 7.59 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ 5 มี.ค. 58)ที่เหลือก็เช่น เดียวกัน ติดเรื่องหลักฐาน จากยางพารา จำนวนมากปลูกในพื้นที่ป่า ในพื้นที่ไม่มี เอกสารสิทธิ และพื้นที่ยังไม่ได้เปิดกรีด

"2 โครงการนี้มีการประเมินไป แล้วว่าเกษตรกรเอาเงินไปใช้ทำอะไร ข้อ กล่าว่าอ้างว่าเกษตรกรเอาไปใช้หนี้หมด แต่ที่จริงเอาไปใช้หนี้ประมาณ 20% ที่ เหลือประมาณ 47-48% เอาไปใช้สำหรับ เตรียมการเพาะปลูก และซื้อปัจจัยการ ผลิตสำหรับฤดูกาลผลิตหน้า แต่อีกส่วน หนึ่งที่เหลือก็ไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะว่าไม่ได้เอาไปจ่าย หนี้อย่างเดียว"

อีกตัวอย่างคือ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ

บรรเทาปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการ ใหม่ล่าสุด(คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เมื่อ 27 มี.ค.57) ในพื้นที่ 3,052 พัน ตาบล ตำบลละ 1 ล้านบาท โดยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน แจ้าง แรงงาน และสนับสนุนความต้องการของ ชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง คำขอมาแล้วประมาณ 1.50 พันตำบล อนุมัติไปแล้ว 260 โครงการ ในพื้นที่ 253 ตำบล 24 จังหวัด วงเงิน 229.8 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน เมษายนเป็นอย่างช้า

"ทั้ง 9 โครงการ ตอนนี้ก็เบิกไป ใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบใน ส่วนของกระทรวงเกษตรแล้วทั้งสิ้น 84,470 ล้านบาท(รวมทั้งจะจ่ายในเดือน มี.ค.ด้วย) 2โครงการแรกเราประเมินใกล้ เสร็จแล้ว แต่ที่เหลือเราต้องประเมิน อีก เพื่อจะดูว่าอิมแพ็คที่อยากให้เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นตามที่เราคิดหรือไม่ ซึ่งทั้ง 9 โครงการจะสิ้นสุดในเดือน เมษายนนี้เป็นส่วนใหญ่ ช้ำที่สุดน่าจะเป็น ต้นเดือนพฤษภาคม และหลังสิ้นสุด โครงการแล้วจะประเมินอีกครั้งว่าจะทำ อย่างไรต่อไป"

เร่งสร้างปัญหาอดีต-ปรับสู่อุภาค

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า จากที่ ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก (ระยะเร่งด่วน) คือการแก้ไขปัญหาที่ หมักหมมมานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา สินค้าเกษตรตกต่ำ เช่นยางพารา เรื่อง สต็อกสินค้าเกษตร เช่น สต็อกข้าว รัฐบาลที่มีเกือบ 18 ล้านตัน การแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การผลิต กุ้งที่ได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วน (EMS) ทำให้ผลผลิตในภาพรวมที่เคยได้ ถึงปีละกว่า 5 แสนตัน ลดลงเหลือกว่า 2 แสนตันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในปีนี้ จากการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง คาดจะ

ได้ผลผลิตเกือบ 3 แสนตัน ซึ่งจะค่อยๆ ได้ระดับดีขึ้นนอกจากนี้ได้เร่งแก้ไข ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ตามระเบียบข้อบังคับของ สหภาพยุโรป(อียู) การแก้ไขปัญหา แรงงานและการค้ามนุษย์ที่ไทยถูก สหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในบัญชี Tier 3 (อันดับเลวร้ายสุด)

ส่วนที่ 2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหา เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการร่วมทุนทำ ประมงกับภาคเอกชนของอินโดนีเซีย และส่วนที่ 3 คือการปรับโครงสร้างการ ผลิตสินค้าเกษตรว่าจะเป็นข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมันที่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างมี ปัญหาในขณะนี้ รวมถึงการจัดทำ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิดได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม อ้อย เพื่อปรับสมดุลระหว่างการผลิตกับ ความต้องการของตลาด การแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบใน หลักการของคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แล้ว กำลังหารือกับกระทรวงการคลัง ถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์ คาดในอีก 2-3 สัปดาห์จะเสนอเข้า ครม. และเริ่มดำเนินการได้

"ถ้าถามว่า Worry (กังวล) มั้ย Worry มากทุกเรื่อง วันเสาร์-อาทิตย์ก็ ต้องออกไปดู เพราะว่ามันหลายเรื่อง และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ของประเทศ เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้น และเป็นจุดเป็นตาย เช่น เรื่องภัยแล้ง เรื่อง IUU เรื่องราคาสินค้าเกษตร เรื่องสต็อก สินค้า เรื่องโรคภัยยังไม่พุดถึง EMS ที่ สะสมมา การจัดระเบียบสหกรณ์ที่เกิดมา เมื่อหลายปีที่แล้ว และที่กำลังเป็น ประเด็นร้อนในขณะนี้ในกรณีของสหกรณ์ เครดิตยูเนียนคลองจั่นที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2552 และมันเหมือนผีแตก เรารับ อาสามาช่วยทำงาน ก็ต้องเหนื่อยหน่อย แต่ไม่ได้ที่ทอดถอนะ แต่ถามว่า Worry มั้ย Worry เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา โรดแมปรัฐบาลก็สั้น"



“

กรณีสหกรณ์ฯ
คลองจั่น ที่เกิด
มาตั้งแต่ปี 2552
เหมือนฝูแตก
อาสาช่วย
ทำงาน ก็ต้อง
เหนื่อยหน่อย”

• ปิณฑพงษ์ ฝั่งบุญ ณ อยุธยา

เกษตรฯขงกรม.หามาตรการพยุงราคาไข่ไก่

“ปิดฟงค์”เตรียมเสนอกรม.อนุมัติมาตรการพยุงราคาไข่ไก่แก้ปัญหาล้นตลาด ผู้เลี้ยงชู้ให้เวลา 7 วัน ไม่เห็นผลชงเมื่อบกดตันลับตาหน้า

หลังราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไม่ถึง 2 บาทต่อฟอง นายปิดฟงค์ ฟังบุญ ณอยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์(เอ็กปอร์ต) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะให้ปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนดตัวละไม่เกิน 40 บาท มาตรการระบายไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบ โดยจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง และการรวบรวมไข่ไก่ส่งออกหรือส่งโรงงานแปรรูป โดยชดเชยเงินให้แก่เกษตรกรฟองละ 50 สตางค์

ส่วนสถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้พบว่า ผลผลิตเกินความต้องการของตลาดอยู่วันละ 3 ล้านฟอง เนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นวันละ 41.38 ล้านฟองหรือประมาณ 5.88% ขณะที่ความต้องการบริโภคต่อวันอยู่ที่วันละ 38.38 ล้านฟอง ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ความต้องการบริโภคไข่ลดลงจากปกติประมาณ 10-20% ส่งผลให้ราคาไข่ปรับตัว

ต่ำลงเหลือเพียง 2.10 บาทต่อฟอง ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.93 บาทต่อฟอง

ที่ผ่านมาปริมาณแม่ไก่ยืนกรง มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2557 มีปริมาณแม่ไก่ยืนกรง 51.26 ล้านตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% ส่วนปี 2558 ปริมาณแม่ไก่ยืนกรงมี 53.74 ล้านตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.84%

นายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการฯจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) จากมาตรการนี้เชื่อว่าสามารถดึงไข่ไก่ออกจากระบบได้วันละ 1 ล้านฟอง

เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯจะนำข้อเสนอของเกษตรกรที่ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เดิม ที่ให้นำเข้าแม่ไก่ไข่อย่างเสรี เข้ารายงานและขอความคิดเห็นต่อที่ประชุมกรม. เพื่อให้พิจารณาปริมาณการนำเข้าแม่ไก่ไข่ที่เหมาะสม

นายชัยพร สัติน ประธานชมรมผู้เลี้ยงไข่ไก่ภาคกลาง กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีเกษตรฯ ให้ช่วยแก้ปัญหาราคาไข่ตกต่ำ เนื่องจาก

การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่มากเกินไปเกินความต้องการทำให้ปริมาณไข่ล้นตลาด จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือ 2 เรื่อง 1.เกษตรกรต้องการปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ออกจากระบบ 2 แสนตัว ชดเชยให้ตัวละ 500 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่มาอีก 6 เดือน

2.เกษตรกรต้องปลดไก่ไข่ยืนกรงออกจากฟาร์มอีก 5.3 ล้านตัวหรือประมาณ 10% ของจำนวนไก่ไข่ยืนกรงทั่วประเทศ รัฐบาลต้องชดเชยเงินให้ตัวละ 60 บาท และห้ามนำเข้าไก่สาวเลี้ยงเพิ่มในฟาร์ม 3 เดือน

ปัจจุบันแม่ไก่ยืนกรง 53 ล้านตัว พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ประมาณ 8 แสนตัว ปัจจุบันขายได้ราคาฟองละไม่ถึง 2 บาท ขณะที่ต้นทุนผลิตฟองละ 2.94 บาท โดยชมรมผู้เลี้ยงไข่ไก่ภาคกลาง ประกอบด้วยเกษตรกร 22 จังหวัด ผลผลิตประมาณ 20-25 ล้านฟองต่อวัน ถือว่าผลผลิตเกินครึ่งของประเทศ ยอมรับว่าขณะนี้เกษตรกรลำบากเลี้ยงไก่ขาดทุนมานาน หลังจากยื่นหนังสือแล้ว จะให้เวลารัฐบาล 7 วัน หากไม่มีข้อสรุป คงต้องรวบรวมกำลังผู้เลี้ยงไข่ไก่ทั่วประเทศเพื่อนำมื่อมาขอความเห็นใจจากรัฐบาลลับตาหน้าแน่นอน

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน โอกาสงานคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ครบรอบ ๘๓ ปี และร่วมในพิธีเปิดการ
ทฤหัสถ์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558.....○ นาย สัมมนา “Quality Excellency ปีแห่งความ
สุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการ เป็นเลิศในด้านคุณภาพ” โดยมี นายทรงพล
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ผู้แทนปศุสัตว์ ทัศนาวงค์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ผู้แทนประมงจังหวัดสกลนคร เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ
จังหวัดสกลนคร ผู้แทนประมงจังหวัดสกลนคร โรงแรมปรีดิ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน
พัฒนาการอำเภอ และผู้นำตำบล-หมู่บ้าน ได้○ ดร.จู่อะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรม
ร่วมประชุม ทำประชาคม เพื่อเตรียมจัดทำ ประมง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด
โครงการ หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ กรมประมง พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวี
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน สุข นายอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี และ นาย
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “๘๐ ชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบาง
พรรษา ๘๐ หมู่บ้าน ๘ ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้าง ตะปูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่พบปะ
ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ บ้านโนนสมบูรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครง ใน อ.บ้านแหลม
ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ.เพชรบุรี เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาและ
เมื่อวันที่.....○ นายโอกาสกัญญาศย์ อธิบดี ปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง ตามแผนการปรับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้
ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์
ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องใน
ปี 2558.....○

กิด มงไทย

สนับสนุน 24 จังหวัดจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับกระทรวง ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการครั้งที่ 2 โดยมีจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน 24 จังหวัด 106 อำเภอ 253 ตำบล 485 โครงการ รวมงบประมาณ 229.8 ล้านบาท โดยโครงการส่วนใหญ่กว่า 53% หรือ 260 โครงการ จะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป 8% การปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐานเกษตรและสหกรณ์ 36% การจัดการเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตสินค้าเกษตร 2%

ซึ่งเมื่อรวมตัวเลขที่คณะกรรมการระดับกระทรวงได้มีการอนุมัติครั้งที่ 1 แล้ว 222 โครงการ ใน 122 อำเภอ วงเงิน 104.9 ล้านบาท จะมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น 707 โครงการ วงเงิน 334.7 ล้านบาท และกระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ทำความเข้าใจในพื้นที่ต่อข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการต่อไป.

อ.ส.ค.รุกอาหารโคนม

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ
ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ปีนี้ อ.ส.ค. จะเร่งขยายตลาดผลิตภัณฑ์นม
ทั้งภายในและต่างประเทศ และยังมีแผน
ส่งเสริมและขยายส่วนแบ่งตลาดปัจจัยการ
เลี้ยงโคนมด้วย ทั้งอาหารโคนม ปริมาณ
เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรีดนม
แร่ธาตุ รวมถึงน้ำเชื้อแช่แข็ง เพื่อรองรับ
ความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ปีนี้ อ.ส.ค. ได้ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายปัจจัยการ
เลี้ยงโคนมเป็น 100 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา
ที่มียอดขายรวม 80 ล้านบาท สำหรับ
ปัจจัยการเลี้ยงโคนมที่ได้รับความนิยมมาก
คือ อาหารโคนม โดยเฉพาะชนิดเม็ดและ
ชนิดผง

ชาวนาเฮ! รัฐบาลคืนความสุขอีกรอบ ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์-ปุ๋ย-ค่าเช่านา

ชาวนามีสิทธิ์เฮอีกรอบ กระทรวงเกษตรฯ จับมือผู้ประกอบการลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าเช่านา ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ด้านกรมการค้าภายในเตรียมหาหรือเอกชนลดราคาปุ๋ยเคมีลงกระสอบละ 40-50 บาท ลดราคาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 5-10% รวมทั้งค่าเกี่ยวข้าวอีกไร่ละ 200 บาท “เปล่งศักดิ์” นายกฤษฎีกาพร้อมให้ความร่วมมือ แต่เอกชนต้องอยู่ได้จากกรณีที่คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจลงมติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปีปีการผลิต 2558/59 ดังเช่นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปีปีการผลิต 2557/58 มาแล้วนั้น

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจฯ และได้ขอยุติที่จะดำเนินการจำนวน 7 มาตรการเพื่อช่วยเหลือชาวนาแล้วคือ 1.มาตรการลด

ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ในส่วนของภาครัฐ กรมการค้าภายในจะลดราคาให้ กก.ละ 1.5-4 บาท โดยชาวนาที่ซื้อข้าวจากกรมการค้าภายในสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอตามความต้องการ ในราคาลดลงจากเดิม กก.ละ 1.50-4 บาท ตามประเภทข้าว รวม 84,000 ตัน ได้แก่ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ยกเว้นปทุมธานี ราคา 16.50 บาท/กก. ลดลง 1.5 บาท บาท/กก. ข้าวปทุมธานี ราคา 17.50 บาท/กก. ลดลง 1.5 บาท/กก. ข้าวเหนียว ราคา 22 บาท/กก. ลดลง 4 บาท/กก. ข้าวหอมมะลิ ราคา 25 บาท/กก. ลดลง 4 บาท/กก. ทางด้านภาคเอกชนขอให้ลดราคาลง กก.ละ 2-6 บาท ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเอกชนลดราคาจำหน่ายแล้ว

2.ลดราคาค่าเช่าที่นาไร่ละ 200 บาท ชาวนาที่เช่าที่นาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครอง จำนวน 380,965 ราย กรมการปกครองได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่นาลดค่าเช่านาลงแล้ว เฉลี่ยไร่ละ 200 บาท

3.การควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิต โดยกรมวิชาการเกษตรต้องควบคุมการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน การนำเข้า และ



คืนความสุข - สถานการณ์ตลาดข้าวยังย่ำแย่ตามภาวะเศรษฐกิจโลก นอกเหนือจากภาวะสต็อกจำนวนมากในไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิตข้าวในปี 2558/59 ต่อเนื่องจากปีการผลิตที่ผ่านมา ที่หาทางลดราคาปัจจัยการผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ ราคาน้ำปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

การผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิต โดยจัดร้านจำหน่าย Q Shop 1,356 ร้านค้า การอบรมผู้ประกอบการผลิต ผู้จำหน่าย เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 23,800 คน รวมทั้งการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป เป้าหมาย 200,000 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวนาได้ใช้ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และปัจจัยการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.พันธุ์พืชอย่างทั่วถึง

4.ให้กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 87 แห่ง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักไม่น้อยกว่า 50 ตันต่อตำบล รวม 250,000 ตัน เพื่อให้ชาวนามีปุ๋ยอินทรีย์เพียงพอไว้ใช้ในการผลิตข้าว เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 5.ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 35 แห่ง แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 17,500 ไร่ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก 8,750 คน ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน 11,200 ครัวเรือน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ 22,400 ไร่ เพื่อให้ชาวนาในชุมชนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวดีหมุนเวียนในการเพาะปลูกและมี

แหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ยามขาดแคลนหรือเมื่อประสบภัยพิบัติ กรมการข้าวเป็นผู้รับผิดชอบ

6.ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สร้างจุดเรียนรู้ 21 จุด สร้างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 438 ศูนย์ ซึ่งชาวนาจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากจุดเรียนรู้ 21 จุด จุดละ 50 คน รวม 1,050 คน และศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์ละ 30 คน รวม 13,140 คน กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ

7.ให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ จำนวน 19 แปลง และอยู่ระหว่างนำเสนอของบางกลางเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมอีก 50 แปลง เพื่อให้ชาวนามีต้นทุนการผลิตลดลงจากการรวมแปลงเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การบริหารจัดการน้ำร่วมกัน รวมทั้งการจัดการด้านการตลาด

สำหรับมาตรการที่ต้องไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่ 1.การลดราคาจำหน่ายปลั๊กปุ๋ยเคมี

กระสอบละ 40-50 บาท ให้กรมการค้าภายในไปหารือผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินมาตรการ และราคาที่สามารถลดลงได้ 2.ลดราคาจำหน่ายปลั๊กสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลงร้อยละ 5-10 ให้กรมการค้าภายในไปหารือกับผู้ประกอบการต่อไป 3.ลดราคาค่าบริการเกี่ยวนวดข้าวลงไร่ละ 200 บาท ให้กรมการค้าภายในหารือกับผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินมาตรการและราคาที่สามารถลดลงได้ 4.สนับสนุนการยกคันนาให้กว้างและสูงเพื่อการกักเก็บน้ำ ซึ่งกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการดำเนินมาตรการ รายงานข่าวกล่าว

ทางด้านนายปลั่งศักดิ์ ประกาศเมสสิข นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ทางกรมการค้าภายในได้เรียกผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมีประชุมในเร็ว ๆ นี้ ในหลักการพร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐตลอดเวลา แต่การขอลดราคาปุ๋ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการต้องอยู่ได้ด้วย

กำแพงเพชร...โกยรายได้ 7,600 ล้าน

ขึ้นแท่น 'ฮับมันสำปะหลัง' ภาคเหนือ

“กำแพงเพชร” เป็น 1 ใน 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่โด่งดังในฐานะเมืองกล้วยไข่เนื้อนุ่มรสชาติดี แต่เศรษฐกิจของกำแพงเพชรในวันนี้กำลังเติบโตจากพืชไร่ “มันสำปะหลัง” ที่ทำรายได้ให้จังหวัดในปี 2557 ที่ผ่านมากกว่า 7,600 ล้านบาท

ข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุว่า ปี 2555 จังหวัดกำแพงเพชรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ที่ 110,814 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 120,164 บาทต่อคน ต่อปี โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 25.8 ขึ้นอยู่กับภาคเกษตร โดยในปี 2556 กำแพงเพชรมีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 3.3 ล้านไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดกว่า 5.3 ล้านไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก คือ มันสำปะหลัง ข้าว และอ้อย

ผงาดเมืองพืชไร่

ขณะที่ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดกำแพงเพชรมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 652 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร 280 แห่ง อาทิ โรงงานแป้งมันสำปะหลัง 8 แห่ง โรงงานน้ำตาล 3 แห่ง และโรงสีข้าวที่ประกอบกิจการ 23 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอีก 4 แห่ง โดยส่วนใหญ่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง แต่ละแห่งมีกำลังการผลิตประมาณ 8-9 เมกะวัตต์ และยังมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงอีก 1 แห่งด้วย

นายมนตรีชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เศรษฐกิจกำแพงเพชรเป็นเมืองพืชไร่ และประชาชนก็มีกำลังซื้อสูง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของกำแพงเพชรเติบโตมาก มีการลงทุนทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและค้าปลีกยักษ์ใหญ่ เช่น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด และบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) หรือเบียร์ช้าง รวมทั้งโมเดิร์นเทรดใหญ่ ๆ ที่เข้ามาลงทุนจนเกือบครบ ทั้งเทสโก้ โลตัส แม็คโคร บิ๊กซี ทรูวิสตี้ โกลบอลเฮ้าส์

อย่างไรก็ตาม ปีนี้เนื่องจากเศรษฐกิจกว่า 70-80% ของกำแพงเพชรมาจากสินค้าเกษตรทั้งข้าวและพืชไร่ ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาราคาคงตัว และภัยแล้งรุนแรง ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลดีส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อโดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้า การจับจ่ายในจังหวัดจึงค่อนข้างซบเซา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค และภายใต้การปกครองที่ไม่ปกติก็ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนใหม่ ๆ เพิ่มเติมนัก

ปลูกมัน 8 แสนไร่รองจากไครยา

แม้ปัจจุบันนครราชสีมาจะครองอันดับ 1 ของจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุด ด้วยพื้นที่กว่า 1.4 ล้านไร่ ส่วน



กำแพงเพชรรั้งอันดับ 2 ที่จำนวน 7-8 แสนไร่ในปัจจุบัน แต่ก็ยังถือเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะชาวนาในจังหวัดต่างหันมาปลูกมันมากขึ้นจากภาวะภัยแล้งที่คุกคาม และราคาที่สูงใจกว่ามาก ทำให้ในปี 2557 กำแพงเพชรมีผลผลิตมันสำปะหลังมากถึง 3.2 ล้านตัน

นอกจากนั้น กำแพงเพชรยังได้อานิสงส์จากจังหวัดตาก พะเยา ลำปาง เชียงราย ที่ปลูกมันสำปะหลังเช่นกัน แต่ไม่มีลานตากมัน ทำให้ผลผลิตหลังไหลเข้ามาใน

กำแพงเพชรที่มีลานมันมากที่สุดในประเทศถึง 125 ลาน และในอนาคตหากสามารถรวมผลผลิตจากภาคเหนือเข้าด้วยกันได้ จะทำให้กำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย

หนูนปั้นฮับมันสำปะหลัง

นายมนตรีชัยกล่าวว่า ด้วยศักยภาพที่ไม่แพ้เมืองฮิซันไต้ ในปี 2556 คณะรัฐมนตรีได้ผลักดันให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็น "ฮับมันสำปะหลัง" และปัจจุบันยังมีการผลักดันโครงการศูนย์กลางธุรกิจการค้าและนวัตกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ

การวิจัยพัฒนาพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเกษตรกร และธุรกิจลานมันให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้ควบคุมคุณภาพก่อนนำส่งปลายทาง

ในปีที่ผ่านมา จังหวัดกำแพงเพชร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนครบวงจร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ด้วยงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานเอทานอลต้นแบบที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก มีกำลังการผลิต 5,000 ลิตรต่อวัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการมุ่งสู่ฮับมันสำปะหลังของกำแพงเพชรยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังก็มีความพร้อมเช่นกัน นอกจากโรงงานแปรงมันสำปะหลัง 8 แห่งแล้ว ยังมีผู้ส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบุลย์การเกษตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าโปรดิวิส์ ซึ่งครอบครองผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดไว้ถึง 80% พร้อมลานมันใหญ่ที่สุดกว่า 400-500 ไร่ และเร็ว ๆ นี้เพิ่งขยายลานมันไปยังจังหวัดตาก

รวมทั้งซื้อท่าเรือสำหรับส่งออกมันสำปะหลังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการทั้ง 2 รายเติบโตมากกว่า 1 พันล้านบาท

ชุมชนชนถ่ายสินค้า-โกดังรับเออีซี

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร วิเคราะห์ว่า จากการที่กำแพงเพชรเป็นแหล่งพืชไร่จำนวนมาก รวมทั้งอยู่ห่างจากจังหวัดตากซึ่งกำลังก้าวสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ 68 กิโลเมตร ทำให้กำแพงเพชรเหมาะที่จะเป็นจุดพักและขนถ่ายสินค้าเกษตรก่อนที่จะขนส่งไปเมียนมาร์สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปิดเออีซี

ขณะที่ธุรกิจโกดังสินค้าเกษตรก็ยังไม่สนใจไม่แพ้กัน ปัจจุบันกำแพงเพชรมีชาวกว่า 25 ล้านกระสอบเก็บอยู่ในโกดัง แต่ก็ยังมีพื้นที่โกดังว่างอยู่อีกมาก หากประเมินเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่ากำแพงเพชรมีโกดังมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งยังเป็นตลาดที่ยังไม่มีใครมอง ถือเป็นโอกาสที่ดีเมื่อเปิดเออีซี

นี่คือ ศักยภาพใหม่ของเมืองกำแพงเพชรที่ผงาดขึ้นมาเป็นฮับมันสำปะหลังของภาคเหนือ และคลังโกดังสินค้าในระดับแถวหน้าของประเทศไทย

จ่อเลิกนำเข้าแม่ไก่เสรี

ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำไม่ถึงฟองละ 2 บาท ขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.94 บาท/ฟอง จนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต้องยื่นหนังสือถึงนายปดิพงษ์ พิงบุญณ อยุธยา ราม.เกษตรและสหกรณ์ ให้ทบทวนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่เสรีเป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากปัจจุบันมีแม่ไก่ในกรงถึง 53 ล้านตัว และมีพ่อแม่พันธุ์ไก่ใช้รวม 8 แสนตัว ซึ่งจะกระทบกับบริษัทผู้นำเข้ายักษ์ใหญ่ 22 บริษัท กำลังจะได้ข้อสรุป

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ที่มีนายปดิพงษ์

เป็นประธาน มีมติเห็นชอบในการแก้ไขปัญหาลดผลผลิตไข่ไก่หน้าฟาร์มที่มีปริมาณล้นตลาด และราคาขายต่ำกว่าต้นทุนโดยเฉลี่ย ด้วยมาตรการระยะเร่งด่วน 2 แนวทาง เพื่อช่วยพยุงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไม่ให้ต่ำกว่าราคาต้นทุน

มาตรการที่จะดำเนินการประกอบด้วย 1.การระบายไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบ ด้วยการจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง และการรวบรวมไข่ไก่ส่งออกหรือส่งโรงงานแปรรูป โดยชดเชยเงินให้แก่เกษตรกรฟองละ 50 สตางค์ โดยมีเป้าหมายตั้งไข่ออก

นอกตลาดได้ 1 ล้านฟอง/วัน จากผลผลิต 41 ล้านฟอง/วัน ขณะที่บริโภคเพียง 36-37 ล้านฟอง/วัน 2.มาตรการลดกำลังการผลิตไข่ไก่ โดยปลดแม่ไก่ไข่ออกก่อนกำหนดทุกช่วงอายุ ชดเชยตัวละไม่เกิน 40 บาท

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ราม.เกษตรฯ รับปากว่าจะทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิม ที่เปิดให้มีการนำเข้าแม่ไก่ไข่ออย่างเสรี โดยจะหารือกันเร็วๆ นี้ เพราะหากไม่มีการควบคุมปริมาณแม่ไก่ไข่ จะทำให้ผลผลิตไข่ไก่มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด

ขอชก.500ล้านแก้ไขราคาตก วอนคสช.ใช้ยาแรงสั่ง22บริษัทห้ามนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์

เกษตรกรยังไม่พอใจผลการเจรจากรอบกับกรมปศุสัตว์ แก้ไขแก้ไขราคาตร้อน หนังสือถึงรัฐมนตรีเกษตรฯ ขอเงินชก.อุม 500 ล้านบาท แลกชดเชยปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่-ไก่ยืนกรง ร้องรัฐบาลคสช.ใช้ยาแรงสั่ง 22 บริษัท ห้ามนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เป็นเวลา 6 เดือน ตัดวงจรต้นทาง ระบุแผนนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ปี 58 ยังคง 8 แสนตัว จวกพาณิชย์ขายไข่ธงฟ้าแข่ง ข้าเดิมเกษตรกร

นายชัยพร สีอัน ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือเอ็กบอร์ด (วันที่ 17 มี.ค. 58) ทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเจรจากรอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วหลายครั้ง แต่ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไรนัก เพราะที่ผ่านมาทางกรมปศุสัตว์แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ทั้งๆ ที่ต้นเหตุอยู่ที่ 22 บริษัทที่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) มากเกินความต้องการ

ทำให้ปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด "ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลางจึงได้ทำหนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงนายปดิพัทธ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือจากปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนแม่ไก่ยืนกรงถึง 53 ล้านตัว และมีพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ประมาณ 8 แสนตัว (ดูตารางประกอบ) ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่สามารถประกอบอาชีพอยู่ได้ ซึ่งราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ณ ปัจจุบัน ราคาไม่ถึงฟองละ 2 บาท แต่มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่

ทำให้ปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด

ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลางจึงได้ทำหนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงนายปดิพัทธ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือจากปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนแม่ไก่ยืนกรงถึง 53 ล้านตัว และมีพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ประมาณ 8 แสนตัว (ดูตารางประกอบ) ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่สามารถประกอบอาชีพอยู่ได้ ซึ่งราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ณ ปัจจุบัน ราคาไม่ถึงฟองละ 2 บาท แต่มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่

ปริมาณการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) เข้าเลี้ยงปี 2555-2558



ปี	แผนเลี้ยง P.S. (ตัว)	นำเข้าเลี้ยงจริง (ตัว)	แม่ไก่ไข่ยืนกรง (ล้านตัว)	ไก่ผสมผลิตไข่ไก่ (ล้านฟอง/ปี)
2555	712,372	535,230	45.54	13,320
2556	659,132	621,052	48.16	13,519
2557	834,752	627,342	51.26	14,265
2558	830,000	-	-	-

ที่มา : กองสำรวจและกักกัน กรมปศุสัตว์

2.94 บาท/ฟอง"

นายชัยพร กล่าวอีกว่า อยากให้ทางกระทรวงเกษตรฯ ขอเงินคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 2 มาตรการ ได้แก่ 1.เกษตรกรต้องการให้ปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ออกจากระบบจำนวน 2 แสนตัว โดยชดเชยให้ตัวละ 500 บาท มีเงื่อนไขห้ามนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เข้ามาในระบบอีกเป็นเวลา 2 เดือน และ 2.เกษตรกรต้องการปลดไก่ไข่ยืนกรงของตนเองออกจากฟาร์มจำนวน 5.3 ล้านตัว คิดเป็น 10% ของจำนวนไก่ไข่ยืนกรงทั้งหมดใน

ประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนอายุไก่ไข่ และต้องได้รับเงินชดเชยตัวละ 60 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามนำเข้าสาวพร้อมไข่เข้ามาเลี้ยงในฟาร์มของตนเองเป็นระยะเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น แต่อีกด้านหนึ่งในต้นทางของการผลิตอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคุมแผนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ของ 22 บริษัท ไม่ให้นำเข้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยทำให้ชีพพลายหายไปจากตลาด มองว่ารัฐบาลยุคคสช. สามารถกระทำได้มากกว่ารัฐบาลปกติ ที่จะต้องมาแก้ไขปฏิรูปอย่างจริงจัง เพื่อให้บริษัทใหญ่นำเข้าไก่มาเรียนเทียบขายในตลาดผ่านล้งใหญ่ แล้วใช้วิธีตีพิมพ์ราคาขาย มีผลให้เกษตรกรรายย่อยต้องปิดกิจการลงเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ในส่วนของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควรจะมาแก้ไข ปัญหาทำอย่างไรให้เกษตรกรพอมีกำไร

อยู่ได้ ไม่ใช่นำเข้าไก่โรงฟ้าราคาถูกมาขายแข่งในตลาดโดยคำนึงถึงแต่ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว เพราะจะยังเป็นการซ้ำเติมและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรเลย ยืนยันว่าทางเกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายและมีตลาดแล้ว ไม่ต้องหาตลาดอีก แต่ขอมีกำไรบ้าง ช่วงนี้อากาศร้อนทำให้แม่ไก่ไข่ออกไข่ได้ลดลง ขณะที่ราคาไข่ตกต่ำอีก

แหล่งข่าวจากคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไข่ไก่และไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 5 ก.พ. 58) ระบุต้นทุนการผลิตไข่ไก่เมื่อหักไก่ปลดและผลพลอยได้ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ฟองละ 3.10, 2.99 และ 3.01 ตามลำดับ เฉลี่ยไตรมาส 4 ปี 2557 ฟองละ 3.00 บาท ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เมื่อหักไก่ปลดและผลพลอยได้เดือนมกราคม 2558 ฟองละ 2.94 บาท ประมาณการต้นทุนการผลิตไข่ไก่เมื่อหักไก่ปลดและผลพลอยได้ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ฟองละ 2.94 และ 2.93 ตามลำดับ เฉลี่ยไตรมาส 1 ปี 2558 ฟองละ 2.94 บาท

เอ็กบอร์ตถูกแก้ไขใกล้ตลาด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่กระทรวงเกษตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กบอร์ด) โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เอ็กบอร์ดมีมติชดเชยเงินเพื่อแก้ปัญหาราคาไข่ตกต่ำ โดยการปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนดตัวละไม่เกิน 40 บาท มาตรการระบายไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบ ด้วยการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง และการรวบรวมไข่ไก่ส่งออกหรือส่งโรงงานแปรรูป โดยชดเชยเงินให้แก่เกษตรกรฟองละ 50 สตางค์ โดยปีนี้อคาดว่าจะมีผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด 3 ล้านฟอง/วัน และเป็นต้นเหตุให้ราคาไข่ปรับลดลงเหลือ 2.10 บาท/ฟอง ต่ำกว่าราคาต้นทุน 0.83 บาท/ฟอง จากราคาต้นทุน 2.93 บาท/ฟอง

นายวิมล จันทร์โรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการจะต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ต่อไป จากมาตรการนี้จะสามารถดึงไข่ไก่ออกจากระบบได้ถึงวันละ 1 ล้านฟอง นอกจากนี้ในที่ประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะนำข้อคิดเห็นของเอ็กบอร์ดและข้อเสนอของเกษตรกรให้ยกเลิกมติกรมเดิมที่ให้มีการนำเข้าแม่ไก่ไข้อย่างเสรี

นายชัยพร สีถิ่น ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง กล่าวว่า ชมรมได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นข้อเสนอให้ช่วยแก้ปัญหาราคาไข่ตกต่ำ 1.เกษตรกรต้องการปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ออกจากระบบ 2 แสนตัว ชดเชยให้ตัวละ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่อีก 6 เดือน 2.เกษตรกรต้องปลดไก่ไข่ยืนกรงออกจากฟาร์มอีก 5.3 ล้านตัว หรือประมาณ 10% ของจำนวนไก่ไข่ยืนกรงทั่วประเทศ โดยรัฐบาลชดเชยเงินให้ตัวละ 60 บาท และห้ามนำเข้าไก่สาวเลี้ยงเพิ่มในฟาร์ม 3 เดือน โดยจะให้เวลารัฐบาล 7 วันหลังยื่นหนังสือ หากไม่มีข้อสรุปคงต้องรวบรวมผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ มาขอความเห็นใจจากรัฐบาลในลำดับถัดหน้าแน่นอน

● คาดระบายข้าวล็อต2ได้70%

โ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าว ว่า ผลการคืนหน้าระบายข้าวสารในสต็อก รัฐบาล ครั้งที่ 2/2558 ประมาณ 1 ล้านตัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นน่าจะ ระบายได้ 70% ของปริมาณที่เปิดระบาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ตามกฎหมาย ก่อนเสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบ ไม่เกินสัปดาห์หน้า จะ ได้ข้อสรุปและประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูล ได้ รวมทั้งเตรียมเปิดประมูลรอบ 3/2558 เร็วๆ นี้



๒
แพะแห่งชาติ - น.สพ. อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลง "การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 มี.ค. 58 ที่ด่านกักสัตว์ จ.เพชรบุรี ภายในงานมีการประกวดแพะ ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ซึ่งปี 2557 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 900 ล้านบาท/ปี